



สรุปแนวโน้มธุรกิจ

“โครงการแลกเปลี่ยนข้อมูลเศรษฐกิจ/ธุรกิจ
ระหว่างธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้ และนักธุรกิจในภาคใต้”

การสำรวจข้อมูลจากผู้ประกอบการในภาคใต้ช่วงไตรมาส 1 ปี 2550 จำนวน 30 ราย สรุปประเด็นสำคัญได้ดังนี้

เศรษฐกิจของภาคใต้ในไตรมาส 1 ปี 2550 โดยรวมยังอยู่ในภาวะชะลอตัว ความต้องการซื้อรถยนต์ใหม่และการใช้จ่ายซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค รวมทั้งความต้องการที่อยู่อาศัยชะลอตัวลง เนื่องจากความเชื่อมั่นของประชาชนต่อภาวะเศรษฐกิจลดลง จากปัญหาราคาน้ำมันที่ยังอยู่ในระดับสูง ประกอบกับความไม่ชัดเจนทางการเมือง ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และภาระหนี้ของประชาชนที่เพิ่มขึ้นในช่วงที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามทางฝั่งอเนกมัย โดยเฉพาะที่จังหวัดภูเก็ต เศรษฐกิจยังขยายตัวดี ตามการขยายตัวของการท่องเที่ยว สำหรับผลผลิตสินค้าเกษตรที่สำคัญ คือยางพาราเพิ่มขึ้นจากปีก่อนเล็กน้อย ส่วนระดับราคาสินค้าปรับเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยและมีการแข่งขันทางการตลาดมากขึ้น ส่งผลให้กำไรของผู้ประกอบการลดลง สำหรับปัญหาของการดำเนินธุรกิจที่สำคัญ คือ ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน

สำหรับรายละเอียดของแต่ละสาขาเศรษฐกิจมีดังต่อไปนี้

ด้านอุปสงค์

การบริโภค

การบริโภคในไตรมาส 1 ปี 2550 มีแนวโน้มชะลอตัว โดยเฉพาะที่จังหวัดสงขลา ความต้องการซื้อบ้านที่อยู่อาศัย โดยเฉพาะอาคารพาณิชย์ การซื้อรถยนต์ใหม่และการใช้จ่ายซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคลดลง เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยที่อยู่ในระดับสูง(ถึงแม้จะมีแนวโน้มลดลง) ราคาน้ำมันที่อยู่ในระดับสูง ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และภาระหนี้ของประชาชนที่เพิ่มขึ้นในช่วงที่ผ่านมา ส่งผลให้ความเชื่อมั่นของประชาชนต่อภาวะเศรษฐกิจไม่ดีนัก ประชาชนเริ่มระมัดระวังการใช้จ่ายมากขึ้น และเปลี่ยนพฤติกรรมโดยลดการออกนอกบ้านเพื่อ

จับจ่ายใช้สอยและท่องเที่ยวน้อยลง อย่างไรก็ตาม การบริโภคในจังหวัดภูเก็ตยังคงขยายตัวดี ตามภาวะการท่องเที่ยวที่ขยายตัวดีมาก โดยขยายตัวทั้งกลุ่มลูกค้าในประเทศและต่างประเทศ

การลงทุน

การลงทุนใน 5 จังหวัดภาคใต้ตอนล่างซบเซา ทั้งนี้เป็นผลกระทบจากปัญหาความไม่สงบ โดยแผนการลงทุนส่วนใหญ่จะเป็นการปรับโรงงาน/กิจการเดิม เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตและปรับปรุงประสิทธิภาพในการผลิต โดยในส่วนของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จะมีโครงการขยายการลงทุนไปยังจังหวัดอื่นๆ อาทิ กระบี่ สุราษฎร์ธานี อย่างไรก็ตามสำหรับในจังหวัดภูเก็ต พังงา การลงทุนมีแนวโน้มที่ดีเป็นการลงทุนสร้างโรงแรมขยายห้องพักเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว

การส่งออก

การส่งออกยังพารายงอยู่ในเกณฑ์ดี ความต้องการจากต่างประเทศยังมีต่อเนื่อง ทั้งจากตลาดเดิม คือ จีน ญี่ปุ่น และตลาดใหม่ คือ อินเดีย เช่นเดียวกับอาหารทะเลกระป๋อง โดยเฉพาะอาหารแมวที่การส่งออกขยายตัวต่อเนื่อง และอาหารทะเลแปรรูปที่ส่งออกไปยังตลาดประเทศญี่ปุ่นขยายตัวต่อดี เนื่องจากสภาพอากาศหนาวน้อยลง ทำให้ประชาชนออกมาจับจ่ายใช้สอยมากขึ้น ขณะที่ตลาดยุโรปไม่สู้ดีนัก อย่างไรก็ตามการส่งออกสินค้าทำได้ยากขึ้นจากการแข็งตัวของค่าเงินบาท เพราะผู้ประกอบการไม่สามารถปรับราคาขายขึ้นได้ เนื่องจากต้องแข่งขันกับต่างประเทศ สำหรับบางสินค้าเช่นยางพาราการแข็งตัวของค่าเงินบาทส่งผลกระทบต่อราคาซื้อขายภายในประเทศ

อุปทาน

เกษตร

ผลผลิตยางของไทยเพิ่มขึ้นตามการขยายเนื้อที่การเพาะปลูกยางในเขตภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำหรับผลผลิตของภาคใต้ในไตรมาส 1 ปีนี้ผลผลิตยางมีปริมาณเพิ่มขึ้น เนื่องจากในช่วงต้นปีก่อนได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในปลายปี 2548 ส่วนผลผลิตยางของโลกในปัจจุบันใกล้เคียงกับความต้องการของตลาด แต่คาดว่าใน 2 – 3 ปีข้างหน้าจะไม่เพียงพอ เนื่องจากความต้องการของตลาดโลกเพิ่มขึ้นมาก รวมทั้งฤดูกาลที่เปลี่ยนไปส่งผลกระทบต่อผลผลิตของยาง ส่วนผลผลิตปาล์มน้ำมันคาดว่าจะลดลงจากปีก่อน สำหรับผลผลิตกุ้งจากการเพาะเลี้ยงในช่วงนี้ลดลง เนื่องจากเป็นช่วงลงกุ้งรอบแรกของปี แต่คาดว่าผลผลิตจะเพิ่มขึ้นในไตรมาส 2 ของปี ขณะเดียวกัน ผลผลิตสัตว์น้ำที่จับจากทะเลมีมากขึ้น จากความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์น้ำที่กลับมาบ้างจากการหยุดของเรือประมงในช่วงที่ผ่านมา

อุตสาหกรรม

การผลิตยังคงขยายตัว โดยเฉพาะอุตสาหกรรมแปรรูปยางตามวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่อุตสาหกรรมถลุงมีอย่างบาง โรงงานการผลิตดีขึ้น จากการปรับเปลี่ยนเครื่องจักร และการปรับเปลี่ยนวัตถุดิบที่นำมาใช้เป็นพลังงาน เช่นเปลี่ยนจากน้ำมันเตาเป็นถ่านหิน เป็นต้น ประกอบกับราคาถลุงมีอย่างได้ปรับตัวสูงขึ้น ส่งผลให้ธุรกิจดีขึ้น สำหรับอุตสาหกรรมสกัดน้ำมันปาล์ม ผลผลิตลดลงตามปริมาณวัตถุดิบและอัตราการให้น้ำมันของผลปาล์ม ส่วนอุตสาหกรรมอาหารทะเลกระป๋องในจังหวัดสตูลปรับตัวดีขึ้น ส่วนอาหารทะเลแช่แข็งในจังหวัดสงขลาขยายตัวเล็กน้อย เนื่องจากยังมีปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบ

การก่อสร้าง

การก่อสร้างโดยรวมในภาคได้ชะลอตัว โดยเฉพาะในพื้นที่ อำเภอกาบัง จ.สงขลา แต่ขยายตัวดีในจังหวัดภูเก็ต เป็นการก่อสร้างโรงแรมและที่อยู่อาศัยเพื่อรองรับแรงงานที่เดินทางไปทำงานด้านการท่องเที่ยว รวมทั้งการก่อสร้างโรงแรมที่เขาลักจังหวัดพังงา

การท่องเที่ยว

ภาวะท่องเที่ยวของจังหวัดสตูล ในไตรมาส 1 ปี 2550 ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ตามการเพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวชาวออสเตรเลีย ยุโรปและกลุ่มสแกนดิเนเวีย ที่นิยมมาเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นเกาะของสตูล โดยสัดส่วนนักท่องเที่ยวต่างชาติคิดเป็นร้อยละ 50 แต่ในส่วนของอำเภอกาบังยังคงซบเซาต่อเนื่อง โดยมีอัตราการเข้าพักของโรงแรมร้อยละ 30-40 ทั้งนี้เป็นผลกระทบต่อเนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้และการวางระเบิดในกลางเมืองกาบังใหญ่ ส่วนภาวะการท่องเที่ยวที่จังหวัดภูเก็ตยังขยายตัวดี

การจ้างงาน

ตลาดแรงงานค่อนข้างตึงตัว เนื่องจากขาดแคลนแรงงานในหลายอุตสาหกรรม โดยเฉพาะแรงงานที่ไม่มีฝีมือในภาคอุตสาหกรรมยาง ประมงและก่อสร้าง ทั้งนี้ เนื่องจากราคายางพาราที่อยู่ในระดับสูง จูงใจให้แรงงานไปรับจ้างกรีดยางแทน แม้ผู้ประกอบการแก้ปัญหาโดยใช้แรงงานต่างด้าว(พม่า ลาว)แทน แต่ยังคงมีความล่าช้าและอุปสรรคในการนำเข้าแรงงาน

การปรับค่าจ้างแรงงานโดยทั่วไป ภาคธุรกิจปรับค่าจ้างโดยพิจารณาอัตราเงินเฟ้อ ผลประกอบการ อัตราค่าจ้างขั้นต่ำภาครัฐ รวมทั้งภาวะตลาด โดยในปีนี้มี การปรับอัตราค่าจ้างประมาณร้อยละ 6-8

อัตราการใช้จ่ายการผลิต

อัตราการใช้จ่ายการผลิตของอุตสาหกรรมโดยรวม เพิ่มขึ้นเล็กน้อย ตามการเพิ่มขึ้นของอุตสาหกรรมยาง และอาหารทะเลบรรจุกระป๋อง

ต้นทุนและราคา

ต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้น จากราคาวัตถุดิบ ราคาวัสดุก่อสร้าง ราคาน้ำมันและอัตราค่าจ้างที่เพิ่มสูงขึ้น ขณะที่ราคาสินค้าและบริการโดยรวมปรับเพิ่มได้จำกัด เพราะธุรกิจมีการแข่งขันสูง ผู้ประกอบการแก้ไขโดยการปรับลดสัดส่วนผลกำไรลง

ส่วนวิชาการ สำนักงานภาคใต้

พฤษภาคม 2550